



ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริจาคเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ (CE230) มีมติให้กำหนดแนวปฏิบัติในการบริจาคเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้

1. ผู้มีความประสงค์จะบริจาคหรือมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย บุคคล หน่วยงาน องค์กร บริษัท เป็นต้น สามารถแจ้งความประสงค์บริจาคทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้โดยตรงที่ หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. กรณีที่ผู้มีความประสงค์จะบริจาคหรือมอบทุนสนับสนุนการศึกษา ให้กับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย บุคคล หน่วยงาน องค์กร บริษัท เป็นต้น ไม่สะดวกเดินทางมาติดต่อโดยตรงกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ให้แจ้งความประสงค์บริจาคทุนสนับสนุนการศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ โดยกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์บริจาคหรือมอบทุนสนับสนุนการศึกษา ให้กับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
3. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยบัณฑิตศึกษา รับเรื่อง ตรวจสอบข้อมูลผู้มีความประสงค์จะบริจาคหรือมอบทุนสนับสนุนการศึกษา ให้กับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประสานงานและเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพิจารณาการบริจาคหรือมอบทุนสนับสนุนการศึกษา
4. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยบัณฑิตศึกษา หน่วยการเงิน ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น การประสานงานการส่งมอบทุนบริจาค การโอนเงินผ่านบัญชีเงินรับฝาก ชื่อบัญชีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร บัญชีเลขที่ 857-024171-2 ดำเนินการนำส่งเงินทุนสนับสนุนการศึกษา ดำเนินการเบิก-จ่ายทุนสนับสนุนการศึกษา ให้กับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ และให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและเงินรายได้ พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 และจัดทำหนังสือขอบคุณผู้บริจาค การจัดทำหนังสือรายงานการนำส่งข้อมูลเงินบริจาคผ่านระบบ e-Donation ให้มหาวิทยาลัยนเรศวร (กองกลาง) ทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กำพล ทรัพย์สมบูรณ์)  
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์